
1Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 2

Ársskýrsla  
VM 2022



2 Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 2

Efnisyfirlit

 Ávarp formanns ............................................................................................................... 4

Rekstur VM .......................................................................................................................8

Fjöldi félagsmanna og skipting ..................................................................................... 12

Skipting félagsmanna eftir störfum .............................................................................. 13

Skipting félagsmanna eftir svæðum .............................................................................14

Kjarasamningar .............................................................................................................. 15

 Kannanir.......................................................................................................................... 17

Orlofssjóður VM ............................................................................................................ 20

Stjórn og varastjórn .......................................................................................................21

Viðburðadagatal ............................................................................................................ 22

Fulltrúaráð ..................................................................................................................... 24

Orlofsnefnd VM  ........................................................................................................... 24

Laganefnd VM  .............................................................................................................. 24

Trúnaðarmenn félagsins og tengiliðir .......................................................................... 25

Verðlaun vegna námsárangurs í skóla ......................................................................... 26



3Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 2

Félagslíf ......................................................................................................................... 26

1. maí .............................................................................................................................. 28

Starf VM innan beinnar aðildar að ASÍ ........................................................................ 29

Sjómannadagsráð ......................................................................................................... 29

Viðurkenning á Sjómannadaginn ................................................................................. 30 

Nefndir VM vegna sjávarútvegs  .................................................................................. 32

Lífeyrissjóðir félagsmanna VM ..................................................................................... 34

Erlent samstarf .............................................................................................................. 34

Fræðslu- og menntamál VM ......................................................................................... 37

Skólamál ........................................................................................................................ 38

Sjóðir VM ........................................................................................................................41

Styrtkar- og sjúkrasjóður VM ....................................................................................... 42

Virk – Starfsendurhæfingarsjóður ............................................................................... 44

Akkur ............................................................................................................................. 46

Lykiltölur úr rekstri VM ................................................................................................ 47



4 Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 2

Síðustu ár hafa verið okkur – og heimsbyggðinni allri – erfið. Kórónuveirufaraldurinn setti 

mark sitt á öll samfélög. Flestar þjóðir gripu til samkomutakmarkana og jafnvel -banna, 

fjarlægðartakmarkana og grímuskyldu, til að sporna við útbreiðslu sóttarinnar. 

Á síðasta ári fór loksins að draga úr áhrifum COVID-faraldursins. Ferðaþjónusta og tengd 

atvinnustarfsemi, sem hafði svo til lagst af í faraldrinum, byrjaði að rétta úr kútnum. Lífið 

fór að taka á sig fyrri mynd. 

Skammt reyndist stórra högga á milli. Þann 24. febrúar 2022 hófst stríð í Evrópu þegar 

Rússar hófu allsherjarinnrás í Úkraínu; árás sem enn sér ekki fyrir endann á. Fyrir utan að 

hafa haft skelfilegar afleiðingar fyrir Úkraínumenn, hefur stríðið haft áhrif á alla heims-

byggðina með hækkandi hrávöruverði og snarhækkandi orkuverði. Klaus Scmidt-Hebbel, 

aðalhagfræðingur OECD benti á að um leið og hagkerfi heimsins væru að reyna að rísa úr 

tveggja ára kreppu vegna heimsfaraldurs sé augljóst að stríðið muni skaða enn frekar al-

þjóðlegan efnahag og auka verðbólgu. Hann hefur varað við að núverandi samdráttarskeið 

í alþjóðahagkerfinu muni vara lengur en síðustu niðursveiflur.

Kjaramál
Fjöldi kjarasamninga rann út í árslok 2022. Fólk á almennum vinnumarkaði, starfsfólk 

orkugeirans, vélstjórar á kaupskipum og ferðaþjónustan varð samningslaus 1. nóvember 

2022. Undirbúningur fyrir kjaraviðræður stóð yfir meira og minna allt árið. Fundað var 

með flestum hópum og línurnar lagðar með hinum almenna félagsmanni. Auk þess var 

gerð könnun um hvað ætti að leggja áherslu á í komandi kjarasamningum. Kröfugerð VM á 

almennum vinnumarkaði var tilbúin í ágúst 2022. 

Því miður fór eiginlegt samtal vegna almenna kjarasamningsins ekki af stað fyrr en í lok 

nóvembermánaðar 2022. Samningar tókust við Samtök atvinnulífsins þann 12. desember. 

Um var að ræða skammtímasamning sem gildir frá 1. nóvember 2022 til 31. janúar 2024. 

Gildistími hans er einungis 15 mánuðir.

Samningurinn kveður meðal annars á um 6,75% hækkun launa auk þess sem kaup-

taxtar hækka og nýjar launatöflur taka gildi. Hann var samþykktur með 76% greiddra 

atkvæða. Samningurinn átti að tryggja lækkun verðbólgu, stuðla að stöðugleika og gera 

það að verkum að ekki þyrfti að hækka stýrivexti enn frekar. Þegar þetta er ritað er ljóst 

að þau markmið hafa ekki náðst. Hagtölur sýna að á seinni hluta samningstímabilsins 

munu félagsmenn verða fyrir kaupmáttarrýrnun; rýrnun sem við þurfum að sækja í næstu 

samningum.

Þetta eru mikil vonbrigði. Svo virðist sem launafólk sé eini hópurinn sem lagt hefur lóð 

sín á vogarskálar stöðugleikans. Hagnaður flestra fyrirtækja hefur sjaldan eða aldrei verið 

meiri. Það er alveg sama hvert litið er; dagvörumarkaðir, bankar, olíufélögin – svo ég tali 

Góðir félagar.

Samningurinn átti 

að tryggja lækkun 

verðbólgu, stuðla að 

stöðugleika og gera 

það að verkum að 

ekki þyrfti að hækka 

stýrivexti enn frekar. 

Þegar þetta er ritað er 

ljóst að þau markmið 

hafa ekki náðst. 
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ekki um útgerðina – sem fjallað verður um hér á eftir. Fyrirtæki á þessum mörkuðum hafa 

ýtt undir verðbólguna með verðhækkunum, þvert á fyrirheit um að sýna samfélagslega 

ábyrgð. Þannig hefur til dæmis komið fram að álagning olíufélaganna hefur rúmlega 

tvöfaldast frá því í maí 2022. Álagning hefur farið úr 30 kr. á lítra í 70 kr. á lítra. Er þetta 

eðlilegt?

Samningur felldur
Sjómenn höfðu verið samningslausir í rúm þrjú ár þegar skrifað var undir kjarasamning 

þann 9. febrúar 2023. Var það mat samninganefndar VM að lengra yrði ekki komist án 

átaka. Samningurinn er ekki gallalaus en samninganefndinni fannst mikilvægt að leyfa 

félagsmönnum að kjósa um það sem áunnist hafði, ekki síst vegna þess að önnur stéttarfé-

lög voru tilbúin að skrifa undir samning á þessum tímapunkti. 

Samningurinn var felldur, eins og kunnugt er, með rétt tæplega 60% atkvæða félags-

manna. Rúm 38% vildu samþykkja hann, en kjörsókn var 75,7%. Þetta eru skýr skilaboð 

frá sjómönnum. Nú bíður það verkefni okkar að setjast aftur við samningaborðið og 

knýja á um frekari kjarabætur. Ef marka má fréttir undanfarnar vikur af greiddum 

arðgreiðslum til eigenda nokkurra af stærri sjávarútvegsfyrirtækjum landsins er ljóst að 

greinin stendur vel.

Þá standa yfir viðræður við orkugeirann. Þær fóru seint af stað þar sem SA var mjög 

upptekið við Eflingardeiluna. Eftir að þær samræður fóru af stað hefur því miður gengið 

mjög hægt.

Persónulegar deilur áberandi
Deilur innan verkalýðshreyfingarinnar hafa því miður verið áberandi síðasta árið. Mér finnst 

þessi átök stundum snúast frekar um persónur en málefni. Það er mjög miður. 

Í skugga átaka innan ASÍ sagði Drífa Snædal af sér sem forseti ASÍ 10. ágúst sl. Hún sagði 

samskipti við ýmsa kjörna fulltrúa innan sambandsins og þá blokkamyndun sem hefði átt 

sér stað gera henni ókleift að starfa áfram sem forseti. Í kjölfarið sagði Halla Gunnarsdóttir 

upp starfi sínu sem framkvæmdastjóri ASÍ. Kristján Þórður Snæbjarnarson, fyrsti varafor-

seti ASÍ og formaður RSÍ, tók þá tímabundið við embætti forseta. 

Fertugasta og fimmta þing ASÍ, var sett 10. október 2022. Á öðrum degi þess gekk 

forystufólk fjölmennustu aðildarfélaga Alþýðusambandsins; fulltrúar Eflingar og VR 

ásamt Verkalýðsfélagi Akraness og Verkalýðsfélagi Grindavíkur út af þinginu. Full-

trúarnir drógu framboð sín til forystustarfa innan hreyfingarinnar til baka. Daginn eftir 

var borin upp tillaga um að fresta þinginu fram á vor, og var sú tillaga samþykkt með 

183 atkvæðum gegn 20. „Við þurfum að reyna að sameina hópinn hjá okkur. Þurfum að 

Guðmundur Helgi  
Þórarinsson
formaður VM
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tryggja að Alþýðusambandið verði sterk heild. Til þess þurfum við tíma,“ sagði Kristján 

Þórður eftir að þinginu hafði verið frestað. Þingið hafi ákveðið að gefa tíma til þess samtals.

Framhaldsþing ASÍ verður haldið 27. – 28. apríl nk. Það er von VM að þangað komi allir 

aðilar til þess að ná sáttum. Það er ljóst fyrir lifandis löngu að þegar launafólk gengur ekki 

í takt, þá spila atvinnurekendur á það. Við erum svo miklu sterkari saman.

Breytingar innan Húss fagfélaganna
Því miður hefur verið tekist á víðar en á vettvangi ASÍ. 

Samstarf fagfélaganna hófst formlega þegar Hús fagfélaganna var opnað árið 2019. Þá 

fluttust Byggiðn – félag byggingamanna, FIT – Félag iðn- og tæknigreina og Samiðn – 

samband iðnfélaga í sameiginlegt húsnæði að Stórhöfða 31 þar sem Rafiðnaðarsamband 

Íslands og MATVÍS voru fyrir á fleti. Í lok árs 2021 gekk VM – Félag vélstjóra og málmtækni-

manna inn í samstarfið sem var þá aukið til muna og nær í dag til almennrar afgreiðslu og 

þjónustu við félagsfólk, bókhalds, lögfræðiþjónustu og kjaramála.

FIT – Félag iðn- og tæknigreina hefur nú ákveðið að stíga út úr samstarfinu og tók sú 

ákvörðun formlega gildi 1. febrúar 2023. Fjögur félög, sem hafa starfað undir hatti fagfé-

laganna, munu halda samstarfinu áfram og hafa fullan hug á að efla og styrkja starfið enn 

frekar. Markmið samstarfsins er alltaf að auka þjónustu við félagsfólk ásamt því að tryggja 

að iðnaðar- og tæknisamfélagið sé sterkt afl gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum. 

Ég harma að FIT 

skuli hafa tekið þá 

ákvörðun segja skilið 

við samstarfið. Ég tel 

þessa þróun slæma 

því iðnaðarmenn 

eiga að efla samstarf 

sitt. Við eigum svo 

mörg sameiginleg 

hagsmunamál og eins 

og ég segi svo oft, 

verðum alltaf  

sterkari saman.
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Það gerum við best í sameiningu og rúmlega 14 þúsund félagsmenn þessara fjögurra félaga 

eru sterkari sameinaðir en sundraðir.

Ég harma að FIT skuli hafa tekið þá ákvörðun segja skilið við samstarfið. Ég tel þessa 

þróun slæma því iðnaðarmenn eiga að efla samstarf sitt. Við eigum svo mörg sameiginleg 

hagsmunamál og eins og ég segi svo oft, verðum alltaf sterkari saman.

Við erum gríðarlega stolt af þeim árangri sem hefur náðst síðan samstarfið hófst og þeirri 

þjónustu sem við höfum veitt félagsmönnum. Starfsfólk fagfélaganna, sem hefur staðið í 

framlínu þessarar samvinnu og leitt þróun að bættri þjónustu fyrir öll félögin, á hrós skilið 

fyrir frábær störf. Í mannauði fagfélaganna eru gríðarleg verðmæti og tækifæri sem munu 

auðvelda þróun til framtíðar fyrir félögin sem starfa saman undir merkjum fagfélaganna.

Fagfélögin hafa haldið tvö trúnaðarnámskeið í vetur auk þess sem fimm námskeið 

um töku lífeyris hafa farið fram. Þessi námskeið hafa verið vel sótt og um þau hefur ríkt 

almenn ánægja. Þessu starfi verður haldið áfram næsta vetur.

Ítarlegri yfirferð um starfsemi VM er að finna í ársskýrslu félagsins.

Að lokum vil ég þakka starfsfólki VM fyrir ánægjulegt samstarf og vel unnin störf við 

krefjandi aðstæður.

Með félagskveðju,

Guðmundur Helgi Þórarinsson, 

formaður VM

 Starfsfólk 

fagfélaganna, sem 

hefur staðið í framlínu 

þessarar samvinnu og 

leitt þróun að bættri 

þjónustu fyrir öll 

félögin, á hrós skilið 

fyrir frábær störf. 
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Rekstur VM 
Félagsgjöld og iðgjöld hækkuðu um 14,5% frá árinu 2021 en höfðu hækkað um 6,7% milli 

áranna 2021 og 2020. Rekstrartekjur hækka um rúm 13,5% milli ára .

Greiddar bætur og styrkir hækka um 15,7% milli ára, eða um 37 millj. kr. Hlutfall launa-

kostnaðar af tekjum án söluhagnaðar nemur 19,2%en var 20,2% árið áður.

Hlutfall almenns rekstrarkostnaðar af tekjum er 16,4% samanborið við 16,2% árið 2021. 

Rekstrargjöld orlofshúsa hækka um 34% milli ára, en leigutekjur

orlofshúsa lækka um 4,7%. Á árinu var rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði 13,9 millj. kr. 

samanborið við 28,5 millj. kr. rekstrarhagnað á árinu 2021.

Samkvæmt reglugerð Vinnudeilusjóðs skal höfuðstóll sjóðsins ekki fara undir 300 millj. kr. 

að raunvirði m.v. launavísitölu í apríl 2017. Það samsvarar 454,7 millj. kr. á verðlagi í árslok 2022.

Neikvæð raunávöxtun ársins á fjármunum félagsins var í takt við almenna ávöxtun á 

markaði á sambærilegum verðbréfum eða 15% - 18%. Bókfært tap af verðbréfasafni er um 

76,2 millj. kr. á árinu 2022 en á árinu 2021 var jákvæð ávöxtun um 134,6 millj. kr.

8

Guðmundur Helgi 
Þórarinsson,  
formaður

Guðni Gunnarsson, 
Umsjónarmaður fasteigna 
VM, Viðhald orlofshúsa, 
Kjara- og menntasvið

Áslaug R. Stefánsdóttir,  
Skrifstofustjóri,  
fulltrúi fræðslusjóðs

Elín Sigurðardóttir,  
bókhald og fulltrúi 
sjúkrasjóðs

Halldór Arnar  
Guðmundsson,  
kjara- og menntasvið

Lilja Kristbjörg  
Sæmundsdóttir, móttaka 

Starfsmenn VM

Jónas Þór Jónasson, 
hæstaréttarlögmaður

Sigrún Ísleifsdóttir, 
héraðsdómslögmaður

Greiddar bætur og 

styrkir hækka um 

15,7% milli ára, eða 

um 37 millj. kr. 
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Heildarafkoma félagsins á 

árinu 2022 var neikvæð um 

44 millj. kr. samanborið við 

134,2 millj. kr. hagnað á árinu 

2021. Rekstrarhagnaður varð á 

rekstri.

Félagssjóðs og Styrktar- og sjúkrasjóðs en rekstrartap var á rekstri Orlofssjóðs og 

Fræðslusjóðs. Vegna neikvæðra áhrifa ávöxtunar eigna á árinu þá voru allir sjóðir nema 

Vinnudeilu og verkbannssjóður með neikvæða heildarafkomu á árinu. Heildareignir 

félagsins nema 2.782,1 millj. kr. og lækka um 24,7 millj.kr. milli ára. Félagið er með stóran 

hluta eigna sinni í fjárvörslu og eignastýringu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum eða alls 

um 1.344 millj. kr. Skuldir félagsins í árslok nema 173 millj. kr. og eigið fé félagsins er 2610 

millj. kr. þann 31. desember 2022 líkt og árið áður.

Helgi Sveinbjörn  
Jóhannsson,  
móttaka Akureyri

Elzbieta Sajkowska, 
Móttaka og túlkun  
fyrir pólska félagsmenn

Benóný Harðarson,  
kjara- og menntasvið

Starfsmenn Húss fagfélaganna

Hlín Guðjónsdóttir, 
ráðgjafi

ViRK

Guðrún Elínborg  
Guðmundsdóttir, ráðgjafi

Hildur Petra  
Friðriksdóttir, ráðgjafi

Unnur B. Árnadóttir, 
ráðgjafi

Eru heildareignir félagsins

2.782.100.000

Félagið er með 

stóran hluta eigna 

sinni í fjárvörslu 

og eignastýringu 

hjá viðurkenndum 

þjónustuaðilum eða 

alls um 1.344 millj. kr. 
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Fasteignir félagsins eru að Stórhöfða 29 í Reykjavík þar sem félagið er með aðalstarfsstöð 

sína og eignarhlutur í Skipagötu 14 á Akureyri ásamt öðrum stéttarfélögum en þar geta fé-

lagsmenn leigt og greitt fyrir orlofshús og íbúðir, náð í lykla að íbúðum í Reykjavík og skilað 

inn umsóknum í sjóði félagsins.

Að auki á félagið geymsluaðstöðu í Akralind 1, Kópavogi ásamt öðrum stéttarfélögum en sú 

geymsluaðstaða er nú í útleigu.

Félagið á fimm íbúðir í Reykjavík og fjórar á Akureyri. Af þessum níu íbúðum eru tvær 

sjúkraíbúðir, ein í Reykjavík og ein á Akureyri og eru þær ekki í hefðbundinni leigu. Félagið á 

líka og rekur 25 orlofshús og glæsilegt tjaldsvæði á Laugarvatni með 60 stæðum.

Reikningar VM eru endurskoðaðir af Ernst & Young og verða lagðir fram á aðalfundinum 31. 

mars 2023.

Félagið á fimm  

íbúðir í Reykjavík og 

fjórar á Akureyri.  

Af þessum níu íbúðum 

eru tvær sjúkraíbúðir, 

ein í Reykjavík og ein 

á Akureyri og eru þær 

ekki í hefðbundinni 

leigu. Félagið á líka og 

rekur 25 orlofshús og 

glæsilegt tjaldsvæði á 

Laugarvatni með  

60 stæðum.
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Félagsgjöld
Félagsgjöld eru 0,8% af heildartekjum félagsmanna.  

Fóru úr rúmlega 240 milljónum 2021 í rúmlega  

276 milljónir árið 2022.

Launagreiðendur, sem skiluðu iðgjöldum til  

félagsins árið 2022, voru 925 að tölu og er  

það fjölgun um 29 frá árinu 2021.



Árið 2021 greiddu alls 3.190 einstaklingar félagsgjöld til VM sem er fjölgun  
um 194 frá árinu 2021. Skipting milli kynja er 3.135 karlar og 55 konur.

 
Skráðir félagsmenn, sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku, eru 756.

Atvinnulausir félagsmenn voru 49 í desember 2022 og er það  
fækkun um 15 frá árinu 2021.

Fjöldi félagsmanna  
og skipting 

3.135
Karlar eru félagar í VM

55
Konur eru félagar í VM
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Skipting félagsmanna eftir störfum  
og svæðum árið 2021 og 2022

Á þessari mynd má sjá hvernig félagsmenn skiptast í störf á landi og á sjó.  

Í landi starfa 83,48% félagsmanna en 16,52% eru á sjó.

 Landmenn       Fiskiskip       Önnur skip       Orkugeirinn 

2021

78%

12%
4%

5%
77%

13%

3%

6%

Skipting greiðandi félagsmanna 
eftir störfum árið 2021

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 365 12,05%

Önnur skip 134 4,42%

Orkugeirinn 166 5,48%

Landmenn 2365 78,05%

Samtals 3030 100,00%

Skipting greiðandi félagsmanna 
eftir störfum árið 2022

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 394 13.10%

Önnur skip 103 3.42%

Orkugeirinn 185 6.15%

Landmenn 2326 77.33%

Samtals 3008 100.00%

2022
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félagsmenn VM bjuggu á Suðurlandi og 
Reykjanesi árið 2022

749

Skipting félagsmanna 
eftir svæðum 

Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir landið árið 2022. 

Tæp 60% félagsmanna okkar búa á höfuðborgarsvæðinu.

Skipting félagsmanna 
eftir svæðum árið 2022

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 156 3.95%

Norðurland 395 10.01%

Vesturland og Vestfirðir 299 7.58%

Höfuðborgarsvæðið 2347 59.48%

Suðurland og Reykjanes 749 18.98%

Samtals 3946 100.00%

59%

19%

4%

8%

10%

 Austurland   Norðurland   Vesturland og Vestfirðir 

 Höfuðborgarsvæðið   Suðurland og Reykjanes
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Kjarasamningar 
Fjöldi kjarasamninga rann út á þessu ári. Almenni samningurinn, orkugeirinn í heild sinni, 

vélstjórar á kaupskipum og í ferðaþjónustunni urðu allir samningslausir þann 1. nóvember 

2022.

Undirbúningur undir kjarasamningana stóð yfir meira og minna allt árið. Fundað var 

með flestum hópum og línurnar lagðar með hinum almenna félagsmanni auk þess sem gerð 

var könnun um hvað ætti að leggja áherslu á í komandi kjarasamningum. Kröfugerð VM á 

almennum vinnumarkaði var tilbúinn í ágúst 2022.

Því miður fór eiginlegt samtal ekki af stað vegna almenns kjarasamnings fyrr en í lok 

nóvember 2022. Samningar tókust við Samtök atvinnulífsins  þann 12. desember.  Skrifað 

var undir skammtímasamning sem tryggja átti lækkun verðbólgu, stöðugleika og gera það 

að verkum að ekki þyrfti að hækka stýrivexti enn frekar. Var hann samþykktur með 76% 

greiddra atkvæða. Þegar þetta er ritað er ljóst að þau markmið nást ekki og er því ljóst að Kjarasamningar VM

Skrifað var undir 

skammtímasamning 

sem tryggja átti 

lækkun verðbólgu, 

stöðugleika og gera 

það að verkum að 

ekki þyrfti að hækka 

stýrivexti enn frekar. 

Var hann samþykktur 

með 76% greiddra 

atkvæða. 

https://vm.is/kaup-og-kjor/kjarasamningar/
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sækja þarf enn frekar fram í næstu kjarasamningum. Hagtölur sýna að á seinni hluta samn-

ingstímabilsins munu félagsmenn verða fyrir kaupmáttarrýrnun, rýrnun sem við þurfum að 

sækja í næstu samningum.

Því miður hefur lítið samtal átt sér stað vegna orkugeirans í heild sinni eða vegna vélstjóra 

á kaupskipum og í ferðaþjónustunni. Samtök atvinnulífsins hafa ekki gefið færi á að ræða 

þá samninga á meðan kjaradeila við Eflingu er í gangi. Þetta er bagalegt ástand enda stór 

hluti félagsmanna VM á sérkjarasamningum. Um miðjan febrúar 2022 vísaði VM ásamt RSÍ 

kjaradeilu sinni við Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur til Ríkissáttasemjara. Aðallega til 

að koma samtalinu af stað. 

Sjómenn höfðu verið samningslausir í rúm þrjú ár þegar skrifað var undir kjarasamning 

þann 9. febrúar 2023. Var það mat samninganefndar VM að lengra væri ekki komist án átaka. 

Samningurinn er ekki gallalaus en samninganefndinni fannst mikilvægt að leyfa félags-

mönnum að kjósa um það sem komið var, ekki síst vegna þess að önnur stéttarfélög voru 

tilbúin að skrifa undir samning á þessum tímapunkti. 

Í stóru félagi eins og VM þar sem margir kjarasamningar eru undir er ávallt mikið fjör við 

samningaborðið. Það er mikilvægt í okkar starfi að félagsmenn eigi alltaf síðasta orðið með 

kosningu um kjarasamninga. Það er mikið ánægjuefni að góð þátttaka hefur verið í kosningu 

um kjarasamninga og er alltaf að verða betri og betri. 

Sjómenn höfðu verið 

samningslausir í 

rúm þrjú ár þegar 

skrifað var undir 

kjarasamning þann 9. 

febrúar 2023. Var það 

mat samninganefndar 

VM að lengra væri ekki 

komist án átaka. 



Kannanir 
Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM, sem starfa í landi, stóð yfir dagana 9. nóvember til 18. janúar 2023. 

Könnunin var blanda af net- og símakönnun. Þeir sem eru á netfangalista félagsins fá könnunina senda 

en hringt var í þá sem ekki eru á netfangalista. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd 

könnunarinnar sem tók til septemberlauna árið 2022. Alls tóku 663 félagsmenn þátt í könnuninni, af 1942, 

sem gerir um 34% svarhlutfall.

Kjarakannanir eru mikilvægasta verkfæri félagsmanna og félagsins til að móta kjarastefnu félagsins 

og við mat félagsmanna á kjörum sínum samanborið við aðra.

Meðaltímalaun safnsins mældust kr. 3.966 en mældust kr. 3.756 í síðustu könnun sem þýðir 5,5% 

hækkun milli ára.

Upplýsingar um heildargreiðslur eru vandmeðfarnar fyrir svo fjölbreyttan hóp sem hér um ræðir. 

Vinnufyrirkomulag og launakerfi eru mismunandi þar sem um er að ræða bæði dag- og vaktavinnufólk, 

auk þess sem launin eru ýmist pakkalaun eða samsett. Árið 2022 mældist meðaltal heildargreiðslna 

allra þátttakenda kr. 954.000 og meðalvinnustundafjöldi á viku var 41,4 klst. Árið 2021 var meðaltal 

heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 880.000 og meðalvinnustundafjöldi á viku var þá 42 klst.

VM tók þátt í könnun meðal iðnaðarmannafélaganna á kjörum og viðhorfum félagsmanna félaganna 

vegna komandi kjaraviðræðna. Varðandi launahækkanir vildu þátttakendur leggja áherslu á aukinn 

kaupmátt launa og prósentuhækkun frekar en krónutöluhækkun.

Hvað önnur atriði í samningum varðar vildu þátttakendur leggja áherslu á að fjölga orlofsdögum, 

stytta vinnutíma og að samið verði um eina yfirvinnuprósentu.
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Í ár og í fyrra var spurt um þjónustu VM.

Hefur þú nýtt þér einhverja þjónustu félagsins á síðustu 12 mánuðum?

Ár 2022 Ár 2021

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

Nei 271 42,10% 285 42,3%

Já, orlofshús/orlofssjóð 174 27,00% 192 28,5%

Já, sjúkrasjóð 202 31,40% 184 27,3%

Já, fræðslusjóð 72 11,20% 79 11,7%

Já, upplýsingar um réttindi 50 7,80% 44 6,5%

Já, aðstoð vegna launamála 24 3,70% 23 3,4%

Já, aðra þjónustu 3 0,50% 5 0,7%

Fjöldi svarenda 644 673

 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) varstu með þá þjónustu sem þú fékkst?

Ár 2022 Ár 2021

Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall

Mjög ánægð(ur) 152 53,30% 193 63,3%

Frekar ánægð(ur) 98 34,40% 76 24,9%

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 27 9,50% 24 7,9%

Frekar óánægð(ur) 4 1,40% 6 2,0%

Mjög óánægð(ur) 4 1,40% 6 2,0%

Fjöldi svarenda 285 305
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Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur)  
varstu með þá þjónustu sem þú fékkst?
Greint eftir þeirri þjónustu sem meðlimir sóttu

Vegna þess hve fáir svarendur voru óánægðir 

með þá þjónustu sem þeir nýttu sér er spurning  

um ánægju með þjónustu ekki greind frekar  

 eftir bakgrunnsþáttum.
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84%
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  Ánægð(ur)        Hvorki ánægð(ur) eða óánægð(ur)        Óánægð(ur)
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Orlofssjóður VM 
Orlofssjóður VM rekur 34 orlofshús allt árið um kring og 37 yfir sumarið. Fjöldi félagsmanna er 

rétt tæplega 4.000. Á árinu var tekið í notkun nýtt orlofshúsakerfi sem við vonum að hafi bætt 

þjónustuna. Þar inni er hægt að kaupa útilegu- og veiðikortið á stéttarfélagsverði,  ferðaávísun 

sem hægt er að nota til að greiða fyrir gistingu hjá einhverjum af fjölmörgum samstarfsaðilum 

auk þess að bjóða upp á flugmiða innanlands sem eru seldir á kostnaðarverði.  Að auki er þar inni  

fjöldinn allur af fyrirtækjum sem bjóða upp á afslátt til félagsmanna.

Orlofsvefur

Á árinu var tekið 

í notkun nýtt 

orlofshúsakerfi sem 

við vonum að hafi 

bætt þjónustuna. Þar 

inni er hægt að kaupa 

útilegu- og veiðikortið 

á stéttarfélagsverði,  

ferðaávísun sem 

hægt er að nota til að 

greiða fyrir gistingu 

hjá einhverjum 

af fjölmörgum 

samstarfsaðilum auk 

þess að bjóða upp á 

flugmiða innanlands 

sem eru seldir á 

kostnaðarverði.

https://orlof.is/vm/
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Stjórn og varastjórn 
Frá aðalfundi 2022 til aðalfundar 2023 voru haldnir  11  stjórnarfundir. 

Öllum samþykktum frá síðasta aðalfundi hefur verið fylgt eftir. Ávallt er lögð áhersla 

á uppbyggingu félagsins með bættum rekstri á öllum sviðum og aukinni þjónustu við 

félagsmenn.

STjóRN VM SKipA FRÁ AðALFuNdi 2022 TiL AðALFuNdAR 2024

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður 

Sigurður Gunnar Benediktsson, varaformaður

 

Aðalmenn:
Einar Sveinn Kristjánsson

Tinna Magnúsdóttir

Agnar Ólason

Pétur Freyr Jónsson

Kristmundur Skarphéðinsson

Helgi Már Sigurgeirsson

Símon Guðvarður Jónsson

 
Varamenn:
Valbjörn Jón Höskuldsson

Guðmundur Hermann Salbergsson

Svanur Gunnsteinsson

Sigurður Jóhann Erlingsson

Einar Óskar Friðfinnsson

Brynjólfur Árnason

Jónína Snæfríður Einarsdóttir var kjörin í stjórn VM á aðalfundi 2022 en sagði sig úr stjórn  

í nóvember 2022 af persónulegum ástæðum. Fyrsti varamaður, Símon Guðvarður Jónsson,  

tók sæti hennar í aðalstjórn.

Ávallt er lögð áhersla  

á uppbyggingu 

félagsins með bættum 

rekstri á öllum sviðum 

og aukinni þjónustu 

við félagsmenn.
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Viðburðadagatal
2022

10. febrúar ............................................Fulltrúaráð VM

31. mars  ...............................................Trúnaðarmannanámskeið 2F

01. apríl  ...............................................Trúnaðarmannanámskeið 2F

24. maí .................................................Fundur IndustriAll 

25. maí ..................................................Fundur IndustriAll 

25. mars ................................................Aðalfundur VM

03. júní .................................................Samninganefnd VM/SA

05. ágúst...............................................Golfmót VM

10. ágúst ...............................................Ferð eldri félaga

13. september .......................................Starfsdagur starfsfólks S29/31

22. september  ......................................Fundur með trúnaðarmönnum í orkugeiranum

06. október ...........................................Afhending sveinsbréfa á Hilton Nordica  
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10. október ............................................ASÍ þing

11. október ............................................ASÍ þing

24. október ...........................................Fundur NMF

25. október ............................................Fundur NMF

22. nóvember ........................................Afhending sveinsbréfa á Hilton Nordica

30. nóvember   ......................................Fundur IndustriAll 

26. desember   ......................................Félagsfundur á Ísafirði

27. desember   .......................................Félagsfundur á Reyðarfirði

27. desember   .......................................Félagsfundur á Akureyri

28. desember    .....................................Fundur með vélstjórum á fiskiskipum í Reykjavík.

29. desember ........................................Félagsfundur í Vestmannaeyjum

29. desember ........................................Félagsfundur á Höfn í Hornafirði

30. desember ........................................Félagsfundur á Grundarfirði2023

09. febrúar ...........................................Trúnaðarmannanámskeið 2F

10. febrúar ............................................Trúnaðarmannanámskeið 2F 

01. mars ................................................Námskeið um lífeyrismál 2F

31. mars  ...............................................Aðalfundur VM
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Fulltrúaráð 
Fulltrúaráð VM er stjórn félagsins til ráðgjafar og stuðnings við ýmis stærri málefni í starfsemi 

félagsins s.s. stefnumótun, kjarasamninga og meiriháttar framkvæmdir á vegum félagsins. 

Fulltrúaráðið er skipað stjórn og varastjórn félagsins auk trúnaðarmanna og tengiliða félagsins á 

landsbyggðinni. Formaður félagsins er jafnframt formaður fulltrúaráðs.

Fulltrúaráð VM var tvisvar kallað saman á síðasta ári. Fyrst þann 10. febrúar, eins og kom 

fram í síðustu ársskýrslu, svo aftur 22. september. Þar var farið yfir stöðu kjarasamninga og 

val fulltrúa VM á þing ASÍ.

Orlofsnefnd VM 
Ástand flestra orlofshúsa félagsins er komið í ásættanlegt horf og stöðugt er unnið að viðhaldi 

þeirra.

Áfram er unnið að framtíðaruppbyggingu orlofsmála félagsins í nefndinni og þar er verið 

að vinna með ýmsar hugmyndir, meðal annars um að kjarni orlofsstarfsemi félagsins verði 

á Laugarvatni. Verið er að undirbúa byggingu á fjórum nýjum húsum á Laugarvatni og 

einu húsi á Einarsstöðum í stað eldra húss þar á svæðinu. Verið er að klára uppfærslu á 

sundlauginni og sundlaugarsvæðinu. 

Laganefnd VM 
Laganefnd fjallar um breytingar á lögum félagsins komi tillögur þar um.                                                      

Í laganefnd sitja:  Jónas Þór Jónasson, lögmaður VM sem er formaður, Trausti Ingólfsson og 

Vilhjálmur Vilhjálmsson.

Fulltrúaráð VM var 

tvisvar kallað saman 

á síðasta ári. Fyrst 

þann 10. febrúar, eins 

og kom fram í síðustu 

ársskýrslu, svo aftur 

22. september. Þar 

var farið yfir stöðu 

kjarasamninga og val 

fulltrúa VM á þing ASÍ.
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Trúnaðarmenn 
félagsins og tengiliðir 
Tengiliðir 
VM er með tengiliði í Vestmannaeyjum, Grundarfirði, Höfn, Akureyri, 
Vestfjörðum og í Fjarðabyggð.

Tengiliðir VM eru: 
Grundarfjörður: Þröstur Auðunsson

Akureyri: Jón Jóhannsson

Vestfirðir: Guðmundur Sigurvinsson

Höfn: Sverrir Þórhallsson

Vestmannaeyjar: Svanur Gunnsteinsson

Fjarðabyggð: Óskar Sverrisson

Félagslegir trúnaðarmenn, öryggistrúnaðarmenn og tengiliðir VM á vinnu-
stöðum eru um 50 talsins.
 
Trúnaðarmenn gegna mikilvægu hlutverki. Þeir eru fulltrúar félagsins á 
vinnustað og talsmenn starfsmanna. Á vinnustað koma upp miserfið mál 
sem leysa þarf úr. Þá er mikilvægt að tengslin við félagið og fyrirtækin séu 
góð. Stöðugt er unnið að uppbyggingu trúnaðarmannakerfis félagsins með 
það að markmiði að auka tengingu félagsins út á vinnustaði.

Trúnaðarmenn

Félagslegir 

trúnaðarmenn, 

öryggistrúnaðarmenn 

og tengiliðir VM á 

vinnustöðum eru  

um 50 talsins.

https://vm.is/um-vm/trunadarmenn-vm/
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Verðlaun vegna námsárangurs í skóla 
Félagið verðlaunar nemendur sem skara fram úr í námi. Verðlaunin eru afhent á útskriftarhátíðum 

skólanna. Einnig gefur félagið skólum vinnusloppa með merki félagsins sem nemendum er ætlað 

að nota við verklegt nám og æfingar.      

Félagslíf 
VM-kaffið hefur verið haldið síðasta fimmtudag í mánuði frá september til mars, að desember 

undanskildum.

FERð ELdRi FéLAgA VM 

Ferð eldri félaga VM var farin þann 10. ágúst. Farin var dagsferð um Suðurland. Lagt var af stað frá 

Stórhöfða um klukkan tíu um morguninn og þaðan ekið með um 50 manns í rútu sem leið lá um 

Árnes, Þjórsárdal og að Hjálparfossi. Í bakaleiðinni var farið í gegnum miðbæ Selfoss og stoppað 

þar og nýi miðbærinn skoðaður. Mikil ánægja var með ferðina og að sjálfsögðu er byrjað að leggja 

drög að nýrri ferð að ári.
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1. maí 
Að venju tók VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna þátt í 

hátíðarhöldunum á alþjóðlegum baráttudegi verkafólks 1. maí. 

Göngustjórar stýrðu kröfugöngunni. Fluttar voru örræður á leið 

göngunnar niður Laugaveginn og börnum færðar litlar veifur með íslenska 

fánanum.  Að útifundi loknum bauð VM upp á kaffiveitingar á Stórhöfða 

29-31 í nýju húsnæði félagsins og var það vel sótt af félagsmönnum.
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Starf VM innan beinnar 
aðildar og ASÍ 
Félög með beina aðild að ASÍ sem eru utan landssambanda eru fimm: Flugfreyjufélag Íslands, 

MATVÍS, Mjólkurfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag leiðsögumanna og VM – Félag vélstjóra og 

málmtæknimanna.

Formaður félaga með beina aðild er Óskar H. Gunnarsson, formaður Matvís, og situr hann 

í samninganefnd ASÍ fyrir félög með beina aðild. Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður 

VM, situr í miðstjórn ASÍ. Berglind Hafsteinsdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands, er 

varamaður í miðstjórn ASÍ. Þá sitja fulltrúar VM í fimm fastanefndum ASÍ.

45. þing Alþýðusambands Íslands var haldið í byrjun október sl. Þetta þing mun örugglega 

fara í sögubækurnar sem eitt mesta átakaþing þessa rúmlega hundrað ára gamla sambands.

Í skugga átaka innan ASÍ sagði  Drífa Snædal af sér sem forseti ASÍ 10. ágúst sl., en hún 

sagði samskipti við ýmsa kjörna fulltrúa innan sambandsins og þá blokkamyndun sem hefði 

átt sér stað gera sér ókleift að starfa áfram sem forseti. Í kjölfarið sagði Halla Gunnarsdóttir 

upp starfi sínu sem framkvæmdastjóri. Kristján Þórður Snæbjarnarson, fyrsti varaforseti ASÍ 

og formaður RSÍ, tók þá tímabundið við embætti forseta ASÍ. Á öðrum degi þingsins gekk 

forystufólk fjölmennustu aðildarfélaga Alþýðusambandsins, Eflingar og VR ásamt Verka-

lýðsfélagi Akraness og Verkalýðsfélagi Grindavíkur, út af þinginu og drógu framboð sín til 

forystustarfa til baka. Daginn eftir var borin upp tillaga um að fresta þinginu fram á vor, og 

var sú tillaga samþykkt með 183 atkvæðum gegn tuttugu. „Við þurfum að reyna að sameina 

hópinn hjá okkur. Þurfum að tryggja að Alþýðusambandið verði sterk heild. Til þess þurfum 

við tíma,“ sagði Kristján Þórður eftir að þinginu hafði verið frestað. Þingið hafi ákveðið að 

gefa tíma til þessa samtals.

Framhaldsþing ASÍ verður haldið 27. – 28. apríl nk.  Það er von VM að þangað komi allir 

aðilar til þess að ná sáttum. Það er ljóst fyrir lifandis löngu að þegar launafólk gengur ekki í 

takt þá spila atvinnurekendur á það.  Við erum svo miklu sterkari saman.

Sjómannadagsráð 
Sjómannadagsráð í Reykjavík og Hafnarfirði er samband stéttarfélaga sjómanna á höfuðborgar-

svæðinu og var það stofnað í Reykjavík 25. nóvember 1937. Í Sjómannadagsráði sitja 34 fulltrúar og 

á VM 9 fulltrúa af þeim. Í stjórn sjómannaráðs sitja fimm fulltrúar. Fyrir hönd VM situr Sigurður 

Ólafsson sem ritari. Þá er Guðmundur Helgi Þórarinsson varamaður í stjórn.

Sjómannadagsráð rekur Hrafnistuheimilin, eitt stærsta góðgerðafélag landsins sem er í 

eigu sjómanna á höfuðborgarsvæðinu. Í dag rekur Sjómannadagsráð starfsemi sína á rúm-

lega 100 þúsund fermetrum í fimm sveitarfélögum. Íbúar á Hrafnistuheimilunum eru um 800 

talsins auk um 350 annarra íbúa í leiguíbúðum Sjómannadagsráðs og talsverðs fjölda fólks í 

eigin íbúðum í nágrenni þjónustukjarnanna. Félagið veitir um 1.700 manns atvinnu og veltir 

ríflega 13 milljörðum króna á ári. 

Á árinu sem leið ber hæst að hafinn var lokaáfangi uppbyggingar leiguíbúða fyrir 60 ára 

og eldri sem tengjast þjónustumiðstöðinni Sléttunni við Sléttuveg í Reykjavík. Við Skógarveg Sjómannadagsráð

Í skugga átaka innan 

ASÍ sagði  Drífa 

Snædal af sér sem 

forseti ASÍ 10. ágúst 

sl., en hún sagði 

samskipti við ýmsa 

kjörna fulltrúa innan 

sambandsins og þá 

blokkamyndun sem 

hefði átt sér stað gera 

sér ókleift að starfa 

áfram sem forseti.

https://sjomannadagsrad.is/
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rísa tvö ný fjölbýlishús með 87 íbúðum sem eru hluti af lífsgæðakjörnum Sjómannadagsráðs, 

Naustavarar og Hrafnistu. Reiknað er með að fyrstu íbúðirnar verði tilbúnar til afhendingar 

um mitt árið 2024.

Þá urðu mannabreytingar í brúnni, en framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs í hartnær 

áratug, Sigurður Garðarsson, lét af störfum eftir farsælt starf. Við keflinu tók Þröstur V. Söring 

sem hóf störf sl. áramót sem framkvæmdastjóri eignasviðs Sjómannadagsráðs. Þröstur er 

húsasmíðameistari og byggingatæknifræðingur frá VIA University College í Danmörku.

Sjómannadagurinn gekk einstaklega vel á Grandanum og viðburðir dagsins voru 

gríðarlega vel sóttir. Auk fjölbreyttrar fjölskyldudagskrár á Grandanum voru á sínum 

stað hefðbundnir liðir sjómannadagsins eins og minningarathöfn, hátíðarmessa og svo 

heiðrunarathöfn sem var þó haldin í annarri umgjörð en þekkst hefur, í miðstöð menningar 

okkar Íslendinga – Hörpunni. Heiðraðir voru þeir Finnbogi Aðalsteinsson, Guðjón Hafsteinn 

Guðmundsson, Helgi Vignir Kristinsson, Ingvar Friðriksson, Kristinn Daníel Hafliðason, 

Sigurður Ólafsson, Ægir Kristmann Franzson og Valdimar H. Sigþórsson.

Viðurkenning á  
sjómannadaginn 2022

NEiSTiNN 

Tryggingamiðstöðin hf. og VM – félag vélstjóra og málmtæknimanna 

veittu í tuttugasta  og níunda sinn viðurkenningu fyrir fyrirmyndar-

yfirvélstjórastörf á sjómannadag. Viðurkenninguna hlaut að þessu 

sinni Sigurður Jóhann Erlingsson, yfirvélstjóri á Páli Pálssyni ÍS-102.

Sigurður er fæddur 8. maí 1977 á Akureyri. Foreldrar hans eru 

þau Erlingur Tryggvason og Anna Lilja Sigurðardóttir. Sigurður 

lauk fjórða stigi Vélskóla Íslands árið 1998. Hann lauk sveinsprófi 

í vélvirkjun árið 2001 eftir starfsþjálfun hjá Vélsmiðjunni Þrym á 

Ísafirði. Sigurður hóf vélstjórastörf á sjó árið 1996, fyrst á Emmu VE 

og svo næstu ár á ýmsum skipum á sumrin með skóla og starfsnámi. 

Fyrsta vélstjórnarstarf Sigurðar á Páli Pálssyni ÍS var 1998.

Að lokinni starfsþjálfun í smiðju, starfaði Sigurður árin 2003 

og 2004 sem fyrsti og yfirvélstjóri á uppsjávarskipinu Bergi VE. 

Tímabilið 2004 til 2007 leysti hann af á ýmsum skipum Hraðfrysti-

húss Gunnvarar, og þá m.a. á Páli Pálssyni ÍS auk starfa hjá vél-

smiðjunni Þrymi. Frá 2007 til 2017 starfaði Sigurður sem fyrsti og yfirvélstjóri á Páli Pálssyni.

Árið 2016 var byrjað á smíði á nýju skipi í Kína sem einnig hlaut nafnið Páll Pálsson ÍS 

102. Sigurður var einn af eftirlitsmönnum með smíðinni og var ráðinn yfirvélstjóri á skipið. 

Sigurður sigldi á því frá Kína til Íslands og hefur starfað sem yfirvélstjóri á skipinu frá því 

rekstur þess hófst.
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HEiðRuN Á SjóMANNAdAgiNN  

Í REyKjAVÍK 

Heiðranir voru með breyttu sniði  og var athöfnin 

haldinn í Hörpunni. Dagskráin var með hefð-

bundnum hætti. Gerður G. Bjarklind var kynnir að 

venju og karlakórinn Fóstbræður söng. Þá fór fram 

heiðrun sjómanna og Guðmundur Helgi Þórarins-

son, formaður VM, Félags vélstjóra og málmtækni-

manna, og Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra 

fluttu ávörp. Að venju tilnefndi VM fulltrúa sem 

Sjómannadagsráð heiðrar á sjómannadaginn. 

Að þessu sinni voru heiðraðir Kristinn Daníel 

Hafliðason og Sigurður Ólafsson.

 Kristinn Daníel Hafliðason var fæddur 4. maí 

1922 í Reykjavík. Eiginkona hans var Þórdís 

Lárusdóttir. Kristinn lauk námi í Iðnskólanum í 

Reykjavík og síðan sveinsprófi í vélvirkjun í Landssmiðjunni árið 1943. Hann lauk vélstjórn-

arnámi í Vélskólanum í Reykjavík árið 1945 og rafmagnsdeild árið 1946.

Sigurður ÓlafssonKristinn Daníel Hafliðason 
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Kristinn starfaði sem vélstjóri á skipum Eimskipafélags Íslands hf. frá 1946 til 1954 og vann 

síðan í Vélsmiðjunni Hamri hf. og Keili hf. árin 1954 og 1955. Árin 1956 og 1957 starfaði hann 

sem vélstjóri á skipum Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. Kristinn starfaði síðan sem vélstjóri á 

skipum Bæjarútgerðar Reykjavíkur og Granda hf. frá árinu 1957 til 1986, þar sem hann var 

lengst af vélstjóri á skipunum Hallveigu Fróðadóttur, í 17 ár, og sem yfirvélstjóri á Bjarna 

Benediktssyni, í 13 ár. Kristinn lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni í Reykjavík 24. febrúar sl. 

 Sigurður Ólafsson er fæddur 12. júní 1951 í Reykjavík. Eiginkona hans er Ingibjörg Hjart-

ardóttir. Sigurður lauk námi frá 4. stigi Vélskóla Íslands 1973 og sveinsprófi í vélvirkjun frá 

Vélsmiðjunni Héðni hf. 1974. Hann var vélvirkjanemi í Héðni og tók sveinspróf 1974, en var 

jafnframt vélstjóri á skipum Landhelgisgæslunnar frá 1972 – 1980. Vélstjóri á Hofsjökli frá 

1980 – 1983 en frá 1984 – 1995 á ýmsum skipum Skipadeildar SÍS, nú Samskipa. Þá var hann 

á togurum í tvö ár. Síðan fór Sigurður í land og vann meðal annars í Álverinu og Dynjanda. 

Eftir það fór hann til Reykjavíkurhafnar, nú Faxaflóahafna, sem vélfræðingur á dráttarbátum 

til ársins 2000 þegar hann lét af störfum.

Sigurður hefur verið virkur í félagsmálastörfum fyrir sjómenn, m.a. í samninganefnd 

Vélstjórafélags Íslands fyrir farmenn og í stjórn Sjómannadagsráðs þar sem hann hefur m.a. 

gegnt störfum ritara.

      

Nefndir VM vegna sjávarútvegs 
Fulltrúar VM í nefndum og ráðum vegna sjávarútvegs:

n Siglingaráð.

n Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna um fiskverð.

n Samstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar.

uNdANþÁgu- Og MöNNuNARNEFNdiR SKipA 

Þann 1. janúar 2023 tóku gildi ný lög um áhafnir skipa (nr. 82/2022). Með lögunum urðu þær 

breytingar að undanþágu- og mönnunarnefndir voru lagðar niður. Nefndirnar voru skipaðar full-

trúum útgerðaraðila ásamt fulltrúum vélstjóra og stýrimanna, auk formanns sem ráðherra skipaði.

Með þessum breytingum færast verkefni nefndanna til Samgöngustofu.

 

10. grein laga um áhafnir skipa er um undanþágur.

Í undantekningartilfellum og þegar einstaklinga með tilskilin skírteini vantar til starfa getur 

Samgöngustofa, telji hún að öryggi mannslífa, eigna eða umhverfis verði ekki stefnt í hættu, veitt 

einstaklingi undanþágu til að gegna stöðu á tilteknu skipi þótt hann hafi ekki tilskilin réttindi.

•	 Undanþágu í umrædda stöðu má þó ekki veita lengur en til sex mánaða enda sé viðkom-

andi að mati Samgöngustofu hæfur til að annast starfið á öruggan hátt.

•	 Undanþáguna má aðeins veita þeim sem hefur skírteini til að gegna næstu lægri stöðu eða 

hefur lokið tilskildu námi til öflunar skírteinis í þá stöðu sem sótt er um undanþágu fyrir.

•	 Ef ekki er krafist skírteinis í næstu lægri stöðu má veita þeim undanþágu sem að mati 

Samgöngustofu hefur til þess þekkingu og reynslu.

Með lögunum urðu 

þær breytingar að 

undanþágu- og 

mönnunarnefndir 

voru lagðar niður. 

Nefndirnar voru 

skipaðar fulltrúum 

útgerðaraðila ásamt 

fulltrúum vélstjóra 

og stýrimanna, auk 

formanns sem  

ráðherra skipaði.



33Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 2

Við mat á tímalengd undanþágu skal til að mynda horft til forsendna þess að undanþága er veitt, 

hvort hún er tilkomin vegna skorts á einstaklingum með tilskilin réttindi eða hvort einstakling 

skortir tiltekinn siglingatíma til að öðlast tilskilin réttindi, hvort umsækjandi sé í námi til öflunar 

réttinda og framvindu náms.

Undanþágu má ekki veita til að gegna stöðu skipstjóra eða yfirvélstjóra nema í neyðartil-

vikum og þá aðeins í sem skemmstan tíma. Undanþágu má ekki veita sem fer gegn ákvæðum 

alþjóðasamþykktanna.

Varðandi mönnun skipa, þá ákveður Samgöngustofa mönnun farþega- og flutningaskipa 

og gefur út öryggismönnunarskírteini fyrir þau skip.

Í lögunum er svo grein (nr. 16) um lágmarksfjölda skip- og vélstjórnarmanna á fiskiskip-

um, varðskipum og öðrum skipum. Samgöngustofa hefur heimild til að ákveða frávik frá 

ákvæðum um lágmarksfjölda skip- og vélstjórnarmanna eftir því sem tilefni gefst til, svo sem 

vegna tæknibúnaðar, gerðar og/eða verkefnis skips þar sem meðal annars skal taka tillit til 

vinnuálags sem breytingin kann að hafa í för með sér.

Varðandi frávik frá mönnun, hafa útgerðarmenn sótt það stíft að losna við vélavörð af þeim 

skipum þar sem krafa er um slíka stöðu. VM hefur hafnað öllum slíkum beiðnum og telur að 

þó vélarrúm geti verið tímabundið ómannað þá sé ekki þar með sagt að einn vélstjóri geti 

sinnt öllum verkefnum sem falla til á fiskiskipi og því alls óvíst að reglur um hvíldartíma 

verði haldnar. Fulltrúar sjómanna telja að nefndin eigi að horfa til heildarmönnunar skipsins 

og þeirra verkefna sem þarf að vinna um borð hverju sinni. Lögin um mönnun fiskiskipa 

hafa verið takmarkandi að því leyti að þau taka einungis til mönnunar í brú og vél. Það hefur 

sjaldan verið brýnna en nú að gera starfslýsingar um þau störf sem unnin eru um borð í 

fiskiskipum.

Árið 2022 var síðasta starfsár þessara nefnda. Það ár bárust undanþágunefnd alls 96 

umsóknir um undanþágur. Þar af voru sex umsóknir í stöðu yfirvélstjóra og var þeim öllum 

hafnað, auk einnar umsóknar í stöðu annars vélstjóra. Undanþágunefnd samþykkti því alls 

89 undanþágur í vélstjórastöður síðasta starfsárið sitt. Siglingaráð

Samgöngustofa  

hefur heimild til 

að ákveða frávik 

frá ákvæðum um 

lágmarksfjölda skip- 

og vélstjórnarmanna 

eftir því sem tilefni 

gefst til, svo sem vegna 

tæknibúnaðar, gerðar 

og/eða verkefnis 

skips þar sem meðal 

annars skal taka tillit 

til vinnuálags sem 

breytingin kann að 

hafa í för með sér.

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=12383b9b-4215-11e7-941a-005056bc530c
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ÚRSKuRðARNEFNd uM FiSKVERð 

Úrskurðarnefnd um fiskverð fundar einu sinni í mánuði og tekur ákvörðun um verð á þeim 

fisktegundum sem kjarasamningur sjómanna kveður á um.

Fiskverð úrskurðarnefndar byggist á vegnu meðalverði á fiskmörkuðum og afla í beinni 

sölu. Þrátt fyrir nýtt forsendumódel, með styttra viðmiðunartímabili auk viðmiðs við afurða-

verð, er ekki samræmi milli verðs úrskurðarnefndar og verðs á mörkuðum. Helsta skýringin 

er að of lítill hluti aflans fer á fiskmarkað og því vegur markaðsverð svo lítið í módelinu.

Í október sl. var ákveðið að breyta kúrfu óslægðs þorsk í tilraunaskyni til þriggja mánaða 

þar sem lína er óbrotin að 8 kg og er lárétt yfir 8 kg, í stað þess að línan var óbrotin að 6,5 kg 

og svo lárétt þaðan.

Þá viljum við vekja athygli á nýju mælaborði á heimasíðu Verðlagsstofu, sem finna má 

undir «Fiskverð». Um er að ræða upplýsingar um afurðaverð, sem byggðar eru á upplýsingum 

frá Hagstofu Íslands um útflutning á fiskafurðum frá Íslandi.

Lífeyrissjóðir 
félagsmanna VM 
Flestir félagsmenn eru í Birtu lífeyrissjóði og Gildi lífeyrissjóði, auk þess sem félagsmenn eru 

dreifðir á marga lífeyrissjóði um allt land.

Birta lífeyrissjóður

Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM tíu fulltrúa.

Þá er Guðni Gunnarsson í stjórn fulltrúaráðs launamanna. Einnig á VM einn fulltrúa í valnefnd, 

Samúel Ingvason.

 

gildi lífeyrissjóður

Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM þrjá fulltrúa. Fulltrúafjöldi hvers stéttarfélags fer eftir vægi 

iðgjalda félagsmanna þeirra.

 

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM einn fulltrúa.

Örn Friðriksson situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.

Erlent samstarf 
EVRópSKA iðNAðARSAMBANdið (iNduSTRiALL)  

Og iNduSTRi i NORdEN (iN)

VM er félagi innan IndustriAll og IN ásamt Samiðn í gegnum samstarfsfélagið IIF (Icelandic 

Industry Federation). Tilgangur félagsins er að eiga samstarf um sameiginlega aðild og virkni 

í Norðurlanda-, Evrópu- og alþjóðlegu samstarfi. VM hefur vaktað starfsemi IndustriAll en 

Birta

https://birta.is/
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Samiðn vaktar IN og skipta félögin kostnaði. IndustriAll skiptist í margar deildir og sitjum við 

í Executive committee (Framkvæmdastjórn). Fundað er tvisvar sinnum á ári. 

 

ALþjóðLEgA FLuTNiNgAVERKAMANNASAMBANdið (iTF)

VM er félag innan ITF. Árni Sverrisson, nýkjörinn formaður Félags skipstjórnarmanna, hefur 

tekið við af Árna Bjarnasyni, fráfarandi formanni FS, og sinnir hann málefnum ITF og er 

stjórnarmaður í fiskimannadeild ITF. Fiskiskipadeildin fundar einu sinni á ári, oftast í London. 

VM fylgist með málum fiskimanna á vegum ITF í gegnum FS. ITF fundar á fjögurra ára fresti 

víðs vegar um heiminn. Síðasti fundur var haustið 2018 og fór fram í Singapúr. Næsti fundur 

verður síðsumars í Marokkó.

 

NORRæNA VéLSTjóRASAMBANdið (NMF) 

Vélstjórafélögin í Danmörku, Svíþjóð og Noregi stofnuðu sambandið á fundi í Gautaborg 

í febrúar 1919. Finnska vélstjórafélagið gekk í sambandið árið eftir. Árið 1981 gengu svo 

vélstjórafélögin í Færeyjum og á Íslandi í sambandið.

Sambandið fundar tvisvar á ári, á vorin og haustin. Í ár var fundað í Finnlandi, í maí-

mánuði, og í Stokkhólmi í október.  

Fundir Norræna vélstjórasambandsins eru mjög fræðandi um málefni vélstjóra á Norður-

löndum og hafa fulltrúar Íslands sótt þangað mikilvægar upplýsingar, bæði á fundum ráðsins 

og í samskiptum við fulltrúa norrænu félaganna milli funda. Norska vélstjórafélagið heldur 

úti fulltrúa sem tekur mikinn þátt í vinnu alþjóðastofnana um m.a. kröfur til þekkingar 

áhafna og öryggis skipa. Áberandi er að stofnanirnar vinna að kröfum fyrir nýja orkugjafa 

og mannlaus skip og einnig er unnið að endurskoðun á Alþjóðasamþykkt um menntun og 

þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna á fiskiskipum (STCW-F samþykktinni).

Fundir Norræna 

vélstjórasambandsins 

eru mjög fræðandi um 

málefni vélstjóra á 

Norðurlöndum og hafa 

fulltrúar Íslands sótt 

þangað mikilvægar 

upplýsingar, bæði 

á fundum ráðsins 

og í samskiptum við 

fulltrúa norrænu 

félaganna milli funda.
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ALþjóðASigLiNgAMÁLASTOFNuNiN (iMO)

Á vegum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) hefur verið unnið að endurskoðun STCW-F 

samþykktarinnar, sem er alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður 

áhafna á fiskiskipum, (STCW-F; International Convention on Standards of Training, Certification 

and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel)

Fyrir er STCW samþykktin um menntun, þjálfun, skírteini og vaktstöður á farþega- og 

flutningaskipum, og er hún í grunninn frá 1978. Síðustu endurskoðun þeirrar samþykktar 

lauk árið 2010 og þær breytingar tóku gildi í janúar 2012. Ísland varð aðili að STCW samþykkt-

inni árið 1995.

Fulltrúi VM vann með verkefnahópi Samgöngustofu að verkefninu um STCW-F samþykkt-

ina og sótti fund Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar dagana 6. til 10. febrúar 2023, þar sem 

m.a. var unnið að endurskoðun STCW-F samþykktarinnar.

STCW-F samþykktin var fyrst gerð 1995 og þá þurftu 15 þjóðir að samþykkja hana svo hún 

öðlaðist gildi. Það náðist í september 2012. Ísland gerðist aðili að samþykktinni í apríl 2002.

Fljótlega eftir að samþykktin öðlaðist gildi var farið að ræða endurskoðun hennar, en 

Asíuþjóðir voru ekki aðilar að henni og þótti það galli. Nokkurn tíma tók að fá aðila til að taka 

að sér verkefnastjórnun við endurskoðunina og tóku Japanir verkið að sér.

Verkefnið við endurskoðun STCW-F samþykktarinnar var sett þannig upp að endurskoðun-

in ætti að fela í sér samræmingu við samþykktina fyrir farþega- og flutningaskip (STCW) og 

hefur því verið fylgt. Endurskoðun sem þessi tekur langan tíma, t.d. er afmörkun verkefnisins 

frá því í nóvember 2015. Tillögur að nánari útfærslu samþykktarinnar komu svo í apríl 2019 

og byrjaði verkefnið fyrir alvöru í maí 2021. Samgöngustofa hefur forgöngu um verkefnið fyrir 

Íslands hönd og leitar til aðila sem tengjast því til að skipa vinnuhóp.

Námskrá vélstjórnarnámsins byggist á hæfnikröfum sem settar eru í alþjóðasamþykktum. 

Í þeim tillögum sem nú liggja fyrir lítur út fyrir að áþekkar kröfur um menntun verði gerðar 

í STCW-F samþykktinni og eru í samþykktinni fyrir farþega- og flutningaskip (STCW). Báðar 

samþykktir gilda fyrir skip með 750 kW framdrifsafl og þar yfir. Siglingatíminn skv. tillögum 

um STCW-F samþykktina virðist aftur á móti ætla að verða styttri en í STCW samþykktinni.

iMO

Námskrá 

vélstjórnarnámsins 

byggist á hæfnikröfum 

sem settar eru í 

alþjóðasamþykktum. Í 

þeim tillögum sem nú 

liggja fyrir lítur út fyrir 

að áþekkar kröfur um 

menntun verði gerðar í 

STCW-F samþykktinni 

og eru í samþykktinni 

fyrir farþega- og 

flutningaskip (STCW).

https://www.imo.org/


Fræðslu- og menntamál VM   
Hlutverk VM á sviði menntamála er að efla félagslega og faglega 

þekkingu félagsmanna og vinna að framgangi og þróun fagnáms 

þeirra. Fagnámið á að gefa sem mesta möguleika á vinnumarkaði og til 

áframhaldandi náms, auk þess sem félagsmenn eiga að hafa aðgang 

að markvissri endurmenntun. Félagið vinnur að þessum markmiðum 

með því að reka öflugan fræðslusjóð og taka þátt í starfsemi aðila 

vinnumarkaðarins, stjórnvalda og menntastofnana sem stuðlar að 

þróun fagnámsins og endurmenntunar.

VM á fulltrúa í starfsgreinaráði málmtækni-, vélstjórnar- og 

framleiðslugreina og í stjórn og fagráði Iðunnar fræðsluseturs.

Málefni starfsnáms hafa mikið verið í umræðunni undanfarin 

ár svo segja má að unnið sé að málefnum starfsnáms á mörgum 

sviðum. Starfsmenn VM taka þátt og fylgjast með þeim verkefn-

um sem unnið er að.

 

STARFSgREiNARÁð Í MÁLMTæKNi-,  

VéLSTjóRNAR- Og FRAMLEiðSLugREiNuM 

Starfsgreinaráðið er helsti vettvangur fagfélagsins til að hafa áhrif á fagnám félagsmanna. 

Meginverkefni ráðsins er að skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni sem námsbrautalýsingar 

fyrir viðkomandi starfsgreinar byggjast á og gera tillögur um lokamarkmið starfsnáms ásamt því 

að setja viðmið fyrir skiptingu námsins milli náms í skóla og náms á vinnustað.

Starfsgreinaráð gera einnig tillögur um uppbyggingu og inntak lokaprófa í starfsnámi og 

veita umsögn um námsbrautarlýsingar einstakra skóla. Ráðin eiga jafnframt að halda skrá 

yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms.

Breytingar voru á starfsumhverfi starfsgreinaráðanna þegar umsjón allra ráðanna var 

flutt til Menntamálastofnunar. En undanfarið hefur starfsemi Menntamálastofnunar verið í 

óvissu því ráðherra hefur boðað að stofnunin verði lögð niður og ný stofnun, sem hefur m.a. 

það hlutverk að tryggja gæði menntunar, muni taka við hluta af verkefnum stofnunarinnar. 

Eftirlit með skólastarfi verður aðgreint frá þjónustu og ráðgjöf, og færist til mennta- og barna-

málaráðuneytisins fyrst um sinn. Umgjörð starfsgreinaráðanna hefur því verið í nokkurri 

óvissu.

Menntayfirvöld hafa lagt mikla áherslu á gerð rafrænna ferilbóka og hefur Menntamála-

stofnun yfirumsjón með verkefninu. Hlutverk starfsgreinaráðanna í verkefninu var að yfirfara 

eldri hæfnikröfur og finna einstaklinga sem höfðu þekkingu og yfirsýn til að skilgreina 

verkefni og verkþætti sem nemar eiga að leysa í vinnustaðanámi og starfsþjálfun. Rafrænar 

ferilbækur fyrir vélvirkjun, rennismíði, blikksmíði, stálsmíði og veiðarfæratækni eru komnar 

á vef Menntamálastofnunar. Eftir er að vinna ferilbók fyrir vélstjórn. Hvað vélstjórnina 

varðar er gert ráð fyrir að þjálfun um borð í skipi byggist alfarið á þjálfunarhandbókum sem 

gefnar hafa verið út í tengslum við STCW samþykktina.

 Samkvæmt reglugerð um vinnustaðanám bera skólar ábyrgð á vinnustaðanámi og 

starfsþjálfun nema. Ráðuneytið, skólar, Rafmennt og Iðan hafa komið á rafrænum vettvangi 

þar sem fyrirtæki, sem hafa áhuga á að taka nema, geta skráð sig og nemendur geta leitað í til 

að finna nemapláss.
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Skólamál 
NEMAR Í VéL- Og MÁLMTæKNi Og NETAgERð 

Tólf skólar á landinu bjóða nám í vélstjórn, málmiðnum og veiðarfæratækni.

ÚTSKRiFAðiR NEMAR ÚR VéL- Og MÁLMTæKNiNÁMi 

Nokkuð er um að skólar keyri sameiginlegt grunnnám fyrir vélstjórnar- og málmtæknibrautir og 

bifvélavirkjun.

Útskrifaðir Árið 2022 Árið 2021 Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018

Vélavarðanám 24  49 66 9

Vélstjórn A-nám 13 14 9 38 15

Vélstjórn B-nám 11 15 27 29 15

Vélstjórn C-nám 6 6 5 5 2

Vélstjórn D-nám 44 14 36 43 53

Grunndeild málmiðna   66 111 17

Rennismíði 14 3 8 7 13

Stálsmíði 16 10 18 8 7

Vélvirkjun 53 51 62 75 48

Veiðarfæratækni 0 2 0 5 2

Blikksmíði 6 6 15 10 0

Málmsuða 4 0 7 0 6

Samtals 191 121 302 397 187 

SKRÁðiR NEMENduR Á VORöNN 

Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi brautir og mismunandi er hve langt þeir 

eru komnir.

Í námi á vorönn Árið 2023 Árið 2022 Árið 2021 Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018

Vélavörður    1 4 8

Vélstjórn A-nám 20 22 42 52 69 111

Vélstjórn B-nám 122 79 128 117 98 97

Vélstjórn C-nám 51 21 87 49 10 10

Vélstjórn D-nám 86 8 44 72 114 146

Grunndeild málmiðna 125 134 136 162 150 105

Rennismíði 27 34 22 14 17 26

Stálsmíði 50 37 47 47 46 29

Vélvirkjun 204 119 167 154 179 156

Netagerð  17 13 20 0 10

Blikksmíði 17 22 23 34 30 15

Málmsuða      2

Samtals 702 493 709 722 717 715

Nokkuð er um 

að skólar keyri 

sameiginlegt 

grunnnám fyrir 

vélstjórnar- og 

málmtæknibrautir og 

bifvélavirkjun.

Tækniskólinn

https://tskoli.is/
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ÚTSKRiFAðiR SVEiNAR Í MÁLMTæKNigREiNuM Og NETAgERð 

Iðan fræðslusetur annast móttöku gagna og skráningu námssamninga og sveinsprófa fyrir 

málmiðngreinar og veiðarfæratækni auk margra annarra löggiltra iðngreina. Fræðslusetrið annast 

einnig ýmsa þjónustu fyrir sveinsprófsnefndir og nemaleyfisnefndir. Alls útskrifuðust 128 sveinar 

í málmiðngreinum og veiðarfæratækni á árinu 2022 og skiptast eftir iðngreinum sem hér segir:

Iðngrein Árið 2022 Árið 2021 Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017

Blikksmíði 11 8 4 11 4 7

Veiðarfæratækni 5   3 3 5

Rennismíði 5 4 2 12 7 6

Stálsmíði 6 13 13 9 11 4

Vélvirkjun 101 79 79 92 77 74

Samtals 128 104 98 127 102 96

NÁMSSAMNiNgAR

Á árinu 2022 voru 84 námssamningar í málmiðngreinum og veiðarfæratækni staðfestir.

Námssamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum:

Iðngrein Árið 2022 Árið 2021 Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017

Blikksmíði 7 9 6 11 9 9

Veiðarfæratækni 2 5 2 7 2 11

Rennismíði 7 4 3 7 10 5

Stálsmíði 5 12 9 11 11 13

Vélvirkjun 63 120 71 82 79 89

Samtals 84 150 91 118 111 127 

Alls útskrifuðust 

128 sveinar í 

málmiðngreinum og 

veiðarfæratækni á 

árinu 2022.
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FAgSVið MÁLM- Og VéLTæKNi iðuNNAR FRæðSLuSETuRS

VM er aðili að Iðunni fræðslusetri sem hefur það hlutverk að bæta hæfni fyrirtækja og starfs-

manna í iðnaði. Fagsvið Málm- og véltækni fer með málefni vél- og málmiðnaðarins. Tveir 

fulltrúar VM sitja í fagráði fyrir málm- og véltæknigreinar.

Auk hefðbundins námskeiðahalds hafa fyrirtæki í auknum mæli leitað til Iðunnar með 

óskir um þjálfun á ákveðnum sviðum. Einnig er töluvert um að starfsmenn sviðsins veiti 

ráðgjöf og aðra aðstoð, sérstaklega varðandi suðumál, bæði í gegnum síma og í fyrirtækj-

um.

Covidfaraldurinn áhrif á námskeiðahald IðunnarBrugðist var við með því að halda 

námskeiðin á netinu, sem fjarnámskeið, ásamt því að vinna fræðslumyndbönd, fræðslu-

mola og hlaðvörp sem skoða má á netinu.

Rekstrarfyrirkomulagi fræðslusetursins var breytt á síðast ári í samræmi við niður-

stöður stefnumótunarvinnu. Iðan samanstóð í grunninn af fimm fagsviðum auk starfs-

menntasviðs, sem þjónar skólakerfinu með samningum við Menntamálaráðuneytið. 

Sviðstjórar á hverju sviði höfðu á sinni könnu alla verkþætti við kynningar og vinnslu 

og framkvæmd námskeiða. Einhverjum af þessu verkefnum er létt af nýjum liðsstjórum 

hverrar faggreinar með því að setja á fót t.d. þróunar- og markaðssvið þannig að liðs-

stjórarnir geti betur einbeitt sér að því að finna og fylgja eftir þróun námskeiða í takt við 

þarfir greinanna.

Covid faraldurinn opnaði kannski augu manna fyrir því að það eru fleiri leiðir til að 

miðla þekkingu en að fá fólk á þriggja daga námskeið. Á YouTube er til dæmis gríðarlegt 

magn af alls konar upplýsingum og fróðleik. Líklegt er að yngra fólk leiti frekar í þess 

konar upplýsingar, þar sem markmiðið er að fá upplýsingar þegar þær vantar.

Árið 2022 hélt Málm- og véltæknisvið iðuNNAR eftirtalin námskeið:

Námskeið Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Autocad/ Inventor 5 62

Suðunámskeið 4 66

Suðusmiðja 1 5

Vinnuvélanámskeið 3 15

Basic course in Heavy Machinery 1 1

Brúkrananámskeið 1 55

CAD - dagurinn 1 31

Efnanotkun og efnaáhættumat 1 1

Endurhleðsla skothylkja 1 6

Iðntölvustýringar 1 5

Kælitækni, mat og vottun 1 25

Plastsuða 1 6

Rafstöðvar - Varaaflstöðvar 1 4

SketchUp 1 4

Smurolíur 1 9

Umhirða katla 1 4

Undirbúningsnámskeið fyrir sveinspróf í vélvirkjun 1 76

Vinna í lokuðum rýmum 1 2

Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir 1 11

Samtals 28 388iÐAN

https://www.idan.is/?allotmenttypecategoryid=1509de4a-5895-4875-b46a-f241938c8323&count=13#filter-block
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Sjóðir VM 
Við stofnun VM var lögð áhersla á að koma á fót öflugum 

fræðslusjóði sem veitt gæti félagsmönnum rétt til umtalsverðra 

styrkja til að greiða niður námskostnað þeirra sem vilja sækja 

sér aukna þekkingu og færni. Allir félagsmenn, sem greitt 

hafa félagsgjald í 6 mánuði, eiga grunnstyrk að upphæð kr. 

100.000. Að auki safna þeir kr. 25.000 á ári. Hámarksréttur 

er kr. 225.000. Grunnrétturinn, ásamt uppsöfnuðum rétti, gefur rétt til styrkja sem nema 60% af 

námskostnaði við tómstundanám og 75% af kostnaði við fagnám.

Þeir félagsmenn, sem atvinnurekendur greiða sérstaklega af í fræðslusjóð VM vegna 

ákvæða þar um í kjarasamningi eða samkvæmt persónubundnum samningi, eiga rétt á við-

bótarstyrk. Miðað er við að greiðslur vinnuveitanda nemi 1,1% af heildarlaunum starfsmanns. 

Viðbótarstyrkurinn nemur kr. 50.000 á ári og geta rétthafar safnað rétti í allt að fjögur ár. 

Viðbótarstyrkurinn er sérstaklega ætlaður til fagnáms og starfsþróunar.

Árið 2022 fengu 284  félagsmenn VM styrki úr fræðslusjóði félagsins, 223 styrki vegna 

fagnáms og 61 vegna tómstundanáms. 

 FagnÁM TóMsTundanÁM

Ár Fjöldi Greiðslur Fjöldi Greiðslur

2022 223 16.359.945 61 2.384.106

2021 251 18.151.774 48 2.175.567

2020 246 17.862.076 41 1.743.878

2019 294 19.309.227 39 1.398.656

2018 238 13.907.640 36 1.034.292

2017 241 15.250.040 41 1.328.834

2016 257 13.204.628 25 670.368

er hámarksréttur félagsmanna

225.000

Fræðslusjóður

https://vm.is/sjodir/fraedslusjodur/
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Styrktar- og sjúkrasjóður VM 
Stjórn sjóðsins er skipuð fimm félagsmönnum, þar af þremur sem kjörnir eru á aðalfundi.

Stjórn sjóðsins: 
Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður 

Brynjar Viggósson

Reinhold Richter

Valbjörn Jón Höskuldsson 

Kristmundur Skarphéðinsson (tilnefndur af stjórn)

Starfsmenn VM kanna ávallt rétt umsækjenda til bóta og sjá um útreikninga og greiðslur til 

félagsmanna, en fjármálastjóri og formaður fara mánaðarlega yfir greiðslur bóta og staðfesta 

réttmæti þeirra.

Á meðfylgjandi töflum má sjá þróunina á greiðslu dagpeninga og styrkja úr sjóðnum á 

síðustu þremur árum. VM hvetur félagsmenn sína eindregið til þess að nýta sér alla þá góðu 

styrki sem í boði eru hjá styrktar- og sjúkrasjóði VM. Sérstaklega má þar nefna forvarnar-

styrki sem félagsmenn eiga kost á: áhættumat hjá Hjartavernd, ristilskoðun, blöðruháls-

kirtilsskoðun, krabbameinsskoðun og heyrnarmælingu.  
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GREiÐSLUR ÚR STYRKTAR- OG  
SJÚKRASJÓÐi 2020-2021-2022 

2020   
 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 106 175.736.286 1.657.889

SJÚKRAÞJÁLFUN 163 6.061.721 37.188

SJÓNGLER OG LINSUR 142 7.126.849 50.189

HEYRNARTÆKI 34 5.176.978 152.264

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 7 937.046 133.864

ÚTFARARSTYRKUR 21 5.250.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  342 7.618.510 22.276

LÆKNISÞJÓNUSTA 227 4.827.352 21.266

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  271 7.850.019 28.967

FÆÐINGARSTYRKUR  80 7.950.000 99.375

AÐRIR STYRKIR 104 2.508.637 24.122

SAMTALS: 1.497 231.043.398 154.338

   

2021   
 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 90 151.325.802 1.681.398

SJÚKRAÞJÁLFUN 176 6.662.140 37.853

SJÓNGLER OG LINSUR 144 7.119.009 49.438

HEYRNARTÆKI 38 5.787.892 152.313

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 13 1.952.109 150.162

ÚTFARARSTYRKUR 23 5.750.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  385 10.007.880 25.994

LÆKNISÞJÓNUSTA 236 5.180.401 21.951

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  336 10.142.557 30.186

FÆÐINGARSTYRKUR  96 9.600.000 100.000

AÐRIR STYRKIR 135 3.049.020 22.585

SAMTALS : 1.672 216.576.810 129.532

   

2022   
 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 120 187.474.317 1.562.286

SJÚKRAÞJÁLFUN 173 6.946.005 40.150

SJÓNGLER OG LINSUR 167 9.200.252 55.091

HEYRNARTÆKI 46 7.062.677 153.536

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 10 1.314.004 131.400

ÚTFARARSTYRKUR 30 7.500.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  396 11.360.462 28.688

LÆKNISÞJÓNUSTA 221 5.439.717 24.614

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  304 9.103.016 29.944

FÆÐINGARSTYRKUR  77 7.950.000 103.247

AÐRIR STYRKIR 109 2.795.721 25.649

SAMTALS : 1.653 256.146.171 154.958  
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Virk – Starfsendurhæfingarsjóður  
Ef þú ert félagsmaður VM og veltir fyrir þér hvort þú þarft á starfsendurhæfingu að halda er fyrsta 

skrefið að panta tíma hjá lækni og ræða við hann hvort starfsendurhæfing hjá VIRK sé raunhæfur 

kostur fyrir þig.

Í starfsendurhæfingu hjá VIRK eru ráðgjafar með þér í liði, hvetja þig og hjálpa þér að finna 

leiðir fram hjá hindrunum svo þú náir þínum markmiðum og komist í það starf og starfshlut-

fall sem hentar þér.

Árið 2022 hófu 2.306 einstaklingar starfsendurhæfingu á vegum VIRK, 3% fleiri en árinu 

áður. 1.760 þjónustuþegar útskrifuðust frá VIRK á nýliðnu ári, 5% færri en 2021 en það ár var 

metár í útskriftum frá VIRK.

Á árinu 2022 hófu 176 einstaklingar starfsendurhæfingu hjá ráðgjöfum á Stórhöfða en alls 

hafa 2.180 einstaklingar hafið starfsendurhæfingu þar frá upphafi. 142  luku starfsendurhæf-

ingu og 80% þeirra útskrifuðust með vinnugetu og fóru í vinnu, nám eða atvinnuleit. 

Hvað er starfsendurhæfing?
Starfsendurhæfing er þjónusta við fólk sem þarf stuðning við að komast út á vinnumarkað í kjölfar 

veikinda eða slysa. Hún á við þegar heilsubrestur hefur valdið fjarveru frá vinnu að hluta eða öllu 

leyti í lengri tíma og ekki útlit fyrir að einstaklingur komist af eigin rammleik aftur á vinnumarkað.

Starfsendurhæfing getur tekið við af annarri endurhæfingu sem einstaklingur hefur fengið 

í heilbrigðiskerfinu. 

 

Hvert er hlutverk VIRK ?
Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á 

vinnumarkaði.

Oftast er stefnt á fullt starf en ef um skerta starfsgetu er að ræða getur markmiðið verið að 

einstaklingur komist í hlutastarf. Um er að ræða markvissa einstaklingsmiðaða ráðgjöf og 

þjónustu á sviði starfsendurhæfingar sem krefst fullrar þátttöku viðkomandi einstaklings og 

því þarf að vera bæði vilji og geta til þess að taka þátt og sinna endurhæfingaráætlun eins og 

gert er ráð fyrir í þátttökusamningi. 

 

Meginskilyrði fyrir þjónustu hjá VIRK eru eftirfarandi:
•	 Að viðkomandi geti ekki sinnt starfi sínu að hluta eða öllu leyti eða tekið þátt í 

vinnumarkaði vegna hindrana af völdum heilsubrests sem rekja má til veikinda eða 

slysa. Um er að ræða fjarvistir frá vinnu í lengri tíma vegna heilsubrests af andlegum 

eða líkamlegum toga.

•	 Að markmið einstaklings sé að verða aftur virkur þátttakandi á vinnumarkaði, eða 

auka þátttöku á vinnumarkaði, svo fljótt sem verða má.

•	 Að geta og vilji sé til staðar til að taka markvissan þátt í starfsendurhæfingunni og 

fylgja þeirri áætlun sem þar er sett fram.

Auk þess er nauðsynlegt að:
•	 Einstaklingur sé fær um að axla ábyrgð á eigin lífi, geti tekið þátt í athöfnum daglegs 

lífs og sinnt nauðsynlegum þáttum starfsendurhæfingar.

•	 Einstaklingurinn hafi þörf fyrir þjónustuna og hún sé til þess fallin að auðvelda 

honum að fara aftur til vinnu.ViRK

142  luku 

starfsendurhæfingu 

og 80% þeirra 

útskrifuðust með 

vinnugetu og fóru 

í vinnu, nám eða 

atvinnuleit. 

https://www.virk.is/


45Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 2

•	 Þjónustan sé líkleg til árangurs á þeim tíma sem hún er veitt.

•	 Hafa samráð við viðeigandi aðila, s.s. lækni, meðferðaraðila og atvinnurekanda þegar 

við á.

Þjónusta VIRK er til staðar á helstu þéttbýlisstöðum landsins, er einstaklingsmiðuð og er einstak-

lingum að mestu að kostnaðarlausu. Á vegum VIRK starfa fjölmargir sérhæfðir ráðgjafar sem eru 

staðsettir hjá stéttarfélögum víða um land. Þeir veita einstaklingum stuðning í gegnum starfsend-

urhæfingarferlið. Einnig er í vissum tilfellum fengin aðstoð atvinnulífstengla þegar þörf er á.

VIRK á í miklu og góðu samstarfi við fagfólk um allt land og leggur áherslu á að þjónustan 

sé fagleg og til þess fallin að auðvelda einstaklingum endurkomu á vinnumarkað. Úrræði 

standa nú í auknum mæli einnig til boða í fjarfundaformi, bæði viðtöl og námskeið og hefur 

það komið sér afar vel í heimsfaraldrinum.

Einstaklingar, sem eru í vafa um hvort þeir þurfi á starfsendurhæfingu að halda, eru hvattir 

til að ræða við lækni eða umsjónarmann sjúkrasjóðs stéttarfélags. Einnig er hægt að snúa sér 

beint til VIRK ráðgjafa. 

Á heimasíðu VIRK https://www.virk.is/ eru greinargóðar upplýsingar og svör við algeng-

ustu spurningum ásamt stuttum myndböndum sem geta gefið góða mynd af því hvernig 

starfsendurhæfingarferli getur verið.

Á síðunni https://www.velvirk.is/eru svo aftur mjög góð hollráð og upplýsingar um það 

hvernig fólk getur stundað forvarnir og bætt heilsu sína á marga vegu því betra er heilt en vel 

gróið.

Starfsendurhæfing er mjög einstaklingsmiðuð og getur varað í mislangan tíma eftir atvik-

um en algengast er að ferlið taki 6-12 mánuði.

Í einhverjum tilvikum getur einstaklingur þurft að skipta um starfsvettvang vegna heilsu-

brests. Vinna iðnaðarmanna er í mörgum tilfellum líkamlega erfið og ef ekki er hægt að sníða 

vinnuna eftir færninni þarf oft að opna hugann og líta í aðrar áttir, finna nýjan starfsvettvang 

og hefja nýjan starfsferil. Menntun verður þó aldrei tekin frá fólki og oft nýtist fyrri menntun 

á nýjan hátt í öðru starfi. Það getur verið krefjandi að gangast við því að geta ekki lengur 

unnið á sama hátt og áður en það getur opnað á alveg nýja möguleika. Stundum þarf nýja 

menntun en stundum þarf bara að finna leiðir fram hjá hindrunum og koma auga á möguleik-

ana. Í einhverjum tilfellum þarf líka að horfast í augu við að vinnugetan er orðin skert þannig 

að færniskerðing vegna sjúkdóma eða slysa getur gert fólki ókleift að sinna fyrra starfi. 

Flestir vilja þó áfram taka virkan þátt í samfélaginu, finna að vinna þeirra skipti máli og 

þeir séu hluti af teymi eða vinnustað, hafi tilgang og ástæðu til þess að fara á fætur. 

styrkir til hjálparsamtaka 
Árið 2022 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og 

undanfarin ár. Að þessu sinni fékk Hjálparstofnun  

kirkjunnar 1.100.000 kr.
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Akkur 
Árið 2021 skilaði ágætri ávöxtun svo hægt var að auglýsa eftir styrkjum á árinu. Úthlutað var fyrir 

2.530.000 kr. sem skiptist á milli fimm einstaklinga/stofnana.

Styrkir til menningarstarfsemi og listsköpunar
•	 Halaleikhópurinn vegna verkefnisins Obbosí eldgos kr. 600.000

•	 Pamela De Sensi vegna verkefnisins Muggur og tónlistarævintýrið „Dimmalimm“  

kr. 1.000.000.

•	 Auðlín ehf. vegna verkefnisins Ritsmiðja fyrir skúffuskáld kr. 500.000

•	 Magnea Tómasdóttir vegna verkefnisins Sönglög með nýjum blæ kr. 330.000

•	 Anna Dúa Kristjánsdóttir vegna verkefnisins Hreyfislökun: hádegistímar fyrir 

fullorðna kr. 100.000. 

Stjórn Akks frá aðalfundi VM 2021 til aðalfundar VM 2024 skipa: Ólafur Grétar Kristjánsson 

formaður, Steingrímur Haraldsson og Einar Hilmarsson. Varamenn í stjórn Akks eru Jón 

Jóhannsson, Sævar Örn Kristjánsson og Andrés Bjarnason.Akkur

https://www.vm.is/sjodir-vm/akkur
https://www.vm.is/sjodir-vm/akkur
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Lykiltölur úr rekstri VM árið 2022  (birt með fyrirvara)

REKSTRARREIKNINGUR 2022
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